



Calgary tọa lạc ở chân đồi phía đông đầy nắng của dãy núi Rocky Mountains ở Canada, nơi giao hòa giữa hai dòng sông Bow và Elbow.

# Calgary Alberta, Canada

Calgary tọa lạc ở chân đồi phía đông đầy nắng của dãy núi Rocky Mountains ở Canada, nơi giao hòa giữa hai dòng sông Bow và Elbow. Đây là trung tâm đô thị của toàn bộ nửa phía nam tỉnh bang Alberta, được bao quanh bởi một vùng có vẻ đẹp hoang sơ với môi trường tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Alberta, bao gồm Calgary, tạo ra gần 70% lượng dầu thô và gần 80% lượng khí tự nhiên của Canada. Canada có trữ lượng dầu thô lớn thứ ba trên thế giới sau Venezuela và Saudi Arabia. Hiệp hội các nhà sản xuất dầu mỏ Canada (CAPP) ước tính rằng sản lượng dầu cho phía Tây Canada sẽ đạt 3,7 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025, điều này có nghĩa là khu vực này có thể cung cấp gần 5% sản lượng dầu toàn cầu năm 2025.



## Khí hậu

Calgary là thành phố cao nguyên với khí hậu khô ráo, nhiệt độ ôn hòa, đặc biệt là khi so sánh với hầu hết các vùng khác của Canada. Ngay cả khi thời tiết lạnh, trời vẫn thường có nắng. Mặt trời chiếu sáng trung bình 2.300 giờ mỗi năm, làm cho Calgary trở thành thành phố lớn có nhiều nắng nhất trong cả nước.

# Cư dân Calgary

Cư dân Calgary khá trẻ, được giáo dục tốt, mạo hiểm trong kinh doanh, có tinh thần vì cộng đồng, hào phóng và có thu nhập cao. Về phương diện cá nhân, cư dân Calgary lấy gia đình làm trọng, thích giải trí, biết cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Với tư cách là công dân, người Calgary ủng hộ nhiệt tình các tổ chức cộng đồng: Alberta có nhiều tình nguyện viên hơn mức trung bình các vùng khác trên cả nước.

Diện mạo Calgary đang thay đổi từng ngày. Khi qua bất cứ vùng lân cận nào, bạn sẽ gặp những người đã đến đây từ khắp nơi trên thế giới.

## An toàn

Tỷ lệ tội phạm tại Calgary là thấp nhất so với bất kỳ thành phố lớn nào ở Canada và thậm chí đã bắt đầu giảm xuống khi thành phố được mở rộng hơn. Thành phố đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng vào các chương trình an ninh cá nhân. Trong năm 2008 và 2011, các cuộc điều tra trên toàn thế giới về chất lượng cuộc sống của Công ty tư vấn nguồn nhân lực toàn cầu MHRC xếp Calgary trong nhóm 25 thành phố hàng đầu trên thế giới về mức độ an toàn và an ninh cá nhân.



## Dịch vụ công cộng

Ở Alberta, việc chăm sóc sức khỏe là hoàn toàn miễn phí. Bạn thậm chí không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng. Về vấn đề an toàn công cộng, thành phố đầu tư đáng kể các dịch vụ an ninh và bảo vệ tại Calgary (cảnh sát, cứu hỏa, luật địa phương và các dịch vụ y tế khẩn cấp).



## Chi phí sinh hoạt

Chi phí cuộc sống hợp lý ở Calgary gây ngạc nhiên thú vị cho một số người. Tất cả những yếu tố được xem xét – kể cả các hình thức khác nhau của các loại thuế, và các giá trị hoàn thuế - đều tốt hơn so với nhiều thành phố lớn ở Bắc Mỹ. Chi phí sinh hoạt trở nên dễ chịu hơn khi tỉnh bang áp dụng thuế thấp. Một điểm cộng khác – Alberta là tỉnh bang duy nhất ở Canada không áp thuế bán hàng.



# Giáo dục:

Hiện nay nhu cầu học sinh, sinh viên muốn đến Calgary học tập và sinh sống dài lâu tăng nhiều so với trước đây. Vì lẽ đó, công ty HKPS Edu đã hợp tác với nhiều trường học uy tín tại thành phố này đáp ứng được nhu cầu của các bạn sinh viên Việt Nam muốn theo học ở tỉnh bang này. Chúng tôi xin giới thiệu hệ thống trường để các bạn tham khảo như sau:

**Sở giáo dục Công giáo Calgary:** Hiện tại có hơn 51.000 sinh viên theo học tại 105 trường học, từ mẫu giáo đến trung học.

**Hội đồng giáo dục Calgary:** Hiện có hơn 103.000 sinh viên theo học tại 221 trường công lập, từ mẫu giáo đến trung học.

**Đại học Calgary University:** là tổ chức giáo dục và nghiên cứu sau trung học hàng đầu của thành phố. Được xếp hạng trong nhiều năm liên tục là đại học trẻ #1 ở Canada, nó cũng nằm ở vị trí #2 ở Bắc Mỹ và #9 trên toàn thế giới trong số các tổ chức giáo dục ở độ tuổi dưới 50.

**Đại học Mount Royal University:** Trường thành lập năm 2009, đã đón 179 sinh viên theo học khi lần đầu tiên mở cửa vào năm 1911. Ngày nay, nó phục vụ khoảng 16.000 sinh viên với nhiều chương trình và các khóa học bao gồm bằng cử nhân, cử nhân đứng dựng, các khóa học chuyển tiếp đại học, cao đẳng, chứng chỉ.

**Cao đẳng – Đại học Bách khoa SAIT:** Là một trong những trường đại học hàng đầu của Canada, giáo dục định hướng kỹ năng, nghề nghiệp đến hơn 71.000 người đăng ký mỗi năm. SAIT cung cấp 77 chương trình cấp chứng chỉ, văn bằng, chứng chỉ nghề và bằng cử nhân ứng dụng, hơn 30 ngành nghề tập sự, 2 bằng cử nhân và hơn 1.600 khóa học giáo dục liên thông và đào tạo doanh nghiệp.

**Cao đẳng Bow Valley:** là trường cao đẳng cộng đồng hỗn hợp duy nhất của Calgary, đào tạo theo định hướng tập trung cao vào nghề nghiệp cho hơn 8.830 sinh viên theo học toàn thời gian và bán thời gian, nghĩa là họ có thể nhanh chóng được bổ sung vào lực lượng lao động.

## **HKPS EDU – HOÀNG KIM PHÁT**

Website: [www.hkpsedu.com](http://www.hkpsedu.com) Email: [info@hkpsedu.com](mailto:info@hkpsedu.com) Facebook: [www.facebook.com/hkpscompany](https://www.facebook.com/hkpscompany)

### **TP. HỒ CHÍ MINH**

57-59 Hồ Tùng Mậu, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM - Tầng 2, P.203, Vietnam Business Center  
Tel: 08 38 214 901 Mobile: 0938 457 499

### **ĐÀ NẴNG**

57 Nguyễn Du, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Tel: 0511 38 38 099 Mobile: 0905 756 099



Overseas Study Consultancy